

ผลการสำรวจตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ระหว่าง ธปท. และนักธุรกิจ ในภาคใต้

(Economic/Business Information Exchange Program)

ไตรมาส 3 ปี 2551

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ในไตรมาส 3/2551 จำนวน 15 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง ยะลา และ กระบี่ ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมง 2 ราย ปาล์ม น้ำมัน 3 ราย การท่องเที่ยว 5 ราย การค้า 2 ราย อสังหาริมทรัพย์ 2 ราย และสถาบันการเงิน 1 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจภาคใต้ ในไตรมาส 3 ปี 2551 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากปัจจัยลบ ได้แก่ ราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะปรับลดลงในช่วงปลายไตรมาสก็ตาม ตลอดจนปัญหาทางด้านการเมือง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ลงทุน นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง ทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัว

สำหรับไตรมาส 4 เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่แน่นอน จะส่งผลกระทบต่อ การบริโภคและการลงทุน รวมทั้งการส่งออก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากวิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา

## การบริโภค

ในไตรมาส 3 ปี 2551 ยอดการจำหน่ายรถยนต์รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคขยายตัวในอัตราที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาทางด้านการเมืองที่ยังไม่นิ่ง แต่เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นมากประกอบกับการท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้กำลังซื้อของลูกค้ายังมีต่อเนื่องแต่ไม่มากนัก และอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อผู้บริโภคไม่มากนัก

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 คาดว่า ยอดการจำหน่ายรถยนต์จะขยายตัวดี หากราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคคาดว่า จะชะลอตัว เนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

## การลงทุน

การลงทุนทางด้านก่อสร้างของจังหวัดสงขลาชะลอลง จากความต้องการที่อยู่อาศัย และความต้องการอาคารพาณิชย์ในตัวเมือง เพื่อการลงทุน เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมือง และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่น ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง โดยเฉพาะระดับล่างและระดับกลาง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ

บ้านจัดสรรพยายามเร่งโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนที่นโยบายการลดค่าธรรมเนียม และการโอน จะสิ้นสุดลง

จากการที่ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างบางราย ได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำโครงการบ้านจัดสรรบนที่ดินของตนเอง ซึ่งจะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และเพื่อเป็นการระบายสินค้าของบริษัทในภาวะที่การจำหน่ายลดลง

แนวโน้มในไตรมาส 4 การลงทุนทางด้านการก่อสร้างจะอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองยังไม่นิ่ง ถึงแม้ว่าราคาขายพาราและปาล์มน้ำมันจะมีราคาสูงก็ตาม

### **การส่งออก**

การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ อาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋องยังคงขยายตัวตาม ความต้องการของตลาด โดยน้ำมันปาล์มดิบ ความต้องการจากประเทศอินเดียและยุโรป ยังคงมีต่อเนื่อง ส่วนกุ้งแช่แข็ง ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดสำคัญมีความต้องการต่อเนื่อง และมีการขยายตลาดไปสหภาพยุโรป เช่น สเปนและฝรั่งเศส มากขึ้น ขณะเดียวกันการส่งออกทูน่ากระป๋องยังดีแม้การส่งออกไปสหรัฐฯ จะชะลอ เนื่องจากขยายตลาดไปตะวันออกกลางมากขึ้น

## อุปทาน

### เกษตร

ผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย และราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ผลผลิตกึ่งลดลง เนื่องจากราคาในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับไตรมาส 4 คาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะมีปริมาณน้อยลง ขณะที่ผลผลิตกึ่งจากการเพาะเลี้ยงมากขึ้น

### อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น มีการเดินเครื่องจักรวันละ 16-24 ชั่วโมง เนื่องจากผลปาล์มออกสู่ตลาดมาก ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ประมาณร้อยละ 50

ส่วนอุตสาหกรรมท่อนำกระป๋องยังขยายตัว จากการขยายตลาดไปตะวันออกกลางมากขึ้น และมีการนำเข้าเนื้อปลาแปรรูปขึ้นตันจากจีนเพื่อมาเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาต่ำกว่าและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขณะเดียวกันกึ่งแช่เย็นแช่แข็งขยายตัว เนื่องจากตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักมีความต้องการต่อเนื่องและมีการขยายตลาดไปสหภาพยุโรป

ในไตรมาส 4 คาดว่า อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ การผลิต จะชะลอตามปริมาณวัตถุดิบ ส่วนการผลิตกุ้งแช่แข็งขยายตัวตาม วัตถุดิบและการส่งออกที่มีแนวโน้มดี

### การท่องเที่ยว

ในไตรมาส 3 ภาวะการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และ อ.เบตง จังหวัดยะลา ลดลงประมาณร้อยละ 10 ขณะที่การท่องเที่ยวใน อ.สะเตา จังหวัดสงขลา และ จังหวัดตรัง ขยายตัวไม่มากนัก เป็นผล จากปัญหาทางด้านการเมือง โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการ ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบมากที่สุด นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจ ต่อความปลอดภัยจึงยกเลิกการเดินทาง และตัวแทนต่าง ๆ จำหน่าย ห้องพัก ได้ลดลง ประกอบกับประเทศมาเลเซียก็ประสบกับปัญหา ทางด้านการเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญ ชะลอการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในไตรมาส 4 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมี ปัจจัยบวกจากการจัดกิจกรรมในช่วงปลายปี และปัญหาทางด้านการเมืองเริ่มคลี่คลายลง จากการที่ภาครัฐได้ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่ง จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจมากขึ้น

### การเงิน

ในครึ่งปีแรก 2551 เงินฝากของธนาคารขยายตัวสูงกว่า เป้าหมาย เนื่องจาก ตัวสัญญาใช้เงิน (B/E) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยได้ปรับเพิ่ม

สูงขึ้น ส่วนสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ปรับสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ธนาคารสามารถควบคุมได้ ขณะเดียวกัน ด้านการตลาด มีการปรับกลยุทธ์โปรโมชันต่าง ๆ และ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำการตลาดมากขึ้น

สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง คาดว่าสินเชื่อน่าจะชะลอตัว โดยมี ปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยที่มี แนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่าย มากขึ้น

### **ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร**

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 8-10 จากราคาน้ำมันที่ เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือเท่าที่จำเป็น เท่านั้น ทำให้กำไรของธุรกิจลดลง ซึ่งผู้ประกอบการได้มีการปรับตัว เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดย สต็อกสินค้าลดลง ใช้เครื่องจักรในการ ผลิต และพลังงานทดแทน เช่น LPG ไบโอดีเซล มากขึ้น

### **แรงงาน และภาวะการจ้างงาน**

ตลาดแรงงานค่อนข้างตึงตัว โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีฝีมือ ในภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า และการก่อสร้าง ทั้งนี้ เนื่องจากราคาขายที่อยู่ในระดับสูง จูงใจให้แรงงานไปรับจ้างกรีดยาง แทน ผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน ขณะที่ ภาคอสังหาริมทรัพย์จะขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพ เช่น งานช่างต่าง ๆ

ส่วนการปรับค่าจ้างแรงงานโดยทั่วไป ในปีนี้ทุกภาคธุรกิจ  
ปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 5 – 7 ตามผลงานและอัตราเงิน  
เฟ้อ

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้

กันยายน 2551